

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

đồng chí Nguyễn Thị Thơm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được luân chuyển đến nhận công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; luân chuyển đồng chí Nguyễn

Minh Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; điều động đồng chí Phạm Đức Thành, Phó Giám đốc Sở Tài chính đến

nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng các đồng chí được luân chuyển, điều động đợt này đồng thời đề nghị các đồng chí trên cương vị công tác

mới tiếp tục nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đồng chí mong muốn tập thể các cơ quan luôn đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ các đồng chí mới nhận nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các đồng chí được

luân chuyển, điều động, đồng chí Nguyễn Minh Hồng cảm ơn sự quan tâm, tin nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đồng thời hứa trên cương vị công tác mới các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, đoàn kết, góp phần cùng tập thể cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ...

(Tiếp theo trang 1)

Quý I/2022, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác năm 2022; tiếp tục tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ của cấp mình. Kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tích cực xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Hướng dẫn,

theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2021 đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan; tỷ lệ xếp loại bảo đảm theo quy định. Kịp thời tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị, địa phương nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 bảo đảm đồng bộ, liên thông trong công tác cán bộ. Chủ động đổi mới, cải tiến phương pháp, lề lối, tác phong làm việc theo hướng khoa học, hiệu quả hơn.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá, làm rõ một số kết quả đã đạt được trong công tác tổ chức xây dựng Đảng quy I gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm triển

khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, triển khai một số văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng: Quy định số 46-QĐ/TW ngày 3/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy; Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/2/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 27-KL/TW ngày 21/2/2022 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 và Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020; Quy định số 60-QĐ/TW ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước và Quyết định số 61-QĐ/

TW ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư về quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước với cấp ủy địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị trong thời gian tới toàn ngành tiếp tục cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục thực hiện chương trình công tác năm 2022 bảo đảm tính đúng, chất lượng, trong đó tập trung hoàn thiện đề án trình Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII), đồng thời tham mưu ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII) về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Tham mưu triển khai Kết luận số 28-KL/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tham mưu thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc,

hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chú trọng lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Thường xuyên đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức.

ĐÔNG HƯNG...

(Tiếp theo trang 1)

đối với người và gia đình người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội... được cả hệ thống chính trị và toàn xã hội quan tâm thực hiện. An ninh

chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Quý II/2022, huyện Đông Hưng tập trung xây dựng hoàn thiện hồ sơ đăng ký 7 sản phẩm

đạt OCOP 3 sao, 4 sao; 2 xã Phong Châu, Đông Xá hoàn thiện các tiêu chí phần đầu về đích nông thôn mới nâng cao năm 2022; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kêu gọi các nhà đầu tư vào các cụm công nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã

thảo luận về kết quả thực hiện Quyết định số 284-QĐ/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công cán bộ dự sinh hoạt với chi bộ, đảng bộ các xã trong tỉnh. Theo Quyết định, có 24 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy

quản lý về dự sinh hoạt đảng với các đảng bộ, chi bộ xã, thị trấn thuộc Đảng bộ huyện Đông Hưng. Đến nay, việc dự sinh hoạt đảng của các cán bộ được phân công cơ bản nề nếp, góp phần tích cực vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

BÁO CÁO VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG...

(Tiếp theo trang 1)

Diêm Điền là 1 trong 4 đô thị trung tâm vùng cấp tỉnh sẽ được xây dựng thành thị xã trong tương lai gần. Tuy nhiên, đến nay, thị trấn mới có 19 tuyến đường, phố đã được đặt tên và cắm biển, còn lại khoảng từ 40 - 50 tuyến đường, phố chưa đặt tên (chủ yếu ở các tổ dân phố mới sáp nhập) làm cản trở không nhỏ trong việc quản lý và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.

Thời gian qua, UBND huyện Thái Thụy đã ban hành các văn bản và thực hiện các nội dung công việc theo quy trình đề nghị đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn Diêm Điền, trong

đó có quyết định thành lập ban soạn thảo đề án và xây dựng kế hoạch triển khai để án "Đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy". Ban soạn thảo đề án đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu giúp UBND huyện xây dựng đề án; khảo sát các tuyến đường, tuyến phố cần đặt tên, vị trí đặt biển, chọn lựa tên danh nhân, nhân vật lịch sử, địa danh dùng để đặt tên đường, tên phố đúng quy định và phù hợp với quy mô, vị trí các tuyến đường, tuyến phố trên địa bàn. Các tuyến đường, tuyến phố dự kiến theo đề án gồm: 1 tuyến đường, 3 tuyến



Một tuyến đường tại thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy).

phố đề xuất kéo dài, 5 tuyến đường và 26 tuyến phố đặt tên mới. Ban soạn thảo đề án đã tổ chức xin ý kiến nhân dân và các cơ quan, đoàn thể, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện. Các ý

kiến đóng góp đều nhất trí cao với nội dung đề án, bản đồ quy hoạch, tên danh nhân, nhân vật lịch sử, địa danh được đặt tên cho các tuyến đường, tuyến phố trên địa bàn thị trấn.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cao về chủ trương đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn Diêm Điền nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời cũng ghi nhận sự trách nhiệm và quyết tâm của ban soạn thảo đề án, sự chỉ đạo của UBND huyện Thái Thụy trong việc xây dựng đề án và tổ chức xin ý kiến của nhân dân. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ban soạn thảo đề án rà soát lại xem xét việc đặt tên cho một số tuyến đường, phố trong đề án bảo đảm căn cứ thuyết phục, dẫn chứng khoa học; tiếp tục các ý kiến đóng góp, hoàn thiện hồ sơ, đề án báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.

Hướng dẫn phân loại, thu gom chất thải và làm sạch, khử trùng bề mặt môi trường khu vực bệnh nhân Covid-19 tại nhà

Để bảo đảm an toàn phòng ngừa lây nhiễm cho cộng đồng trong việc quản lý chất thải lây nhiễm phát sinh từ các trường hợp F0 đang quản lý tại nhà, Sở Y tế hướng dẫn phân loại, thu gom chất thải và làm sạch, khử trùng bề mặt môi trường khu vực bệnh nhân Covid-19 tại nhà như sau:

- Làm sạch và khử trùng bề mặt**
 - Áp dụng quy trình lau 2 xô: một xô nước sạch, một xô dung dịch khử trùng chứa 0,05 - 0,1% Clo hoạt tính, lau bằng dung dịch khử trùng trước, sau đó lau lại bằng nước sạch. Mỗi lần lau dùng một khăn sạch, không giặt lại khăn trong các xô, mỗi khăn lau không quá 20m².
 - Lau các bề mặt thường xuyên tiếp xúc (bàn, ghế, thành giường, tủ quần áo, tủ lạnh, tay nắm cửa, bồn cầu, lavabo, vòi nước, kệ/tủ bếp, tường nhà, cửa sổ, cửa ra vào...):
 - Dùng khăn lau thấm nước sạch lau sạch các bề mặt cần lau.
 - Dùng khăn lau thấm dung dịch khử trùng lau sạch bề mặt cần lau theo nguyên tắc từ chỗ sạch đến chỗ bẩn, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới.
 - Lau nền nhà (phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm, khu bếp, nhà vệ sinh, phòng bếp, cầu thang, ban công...):
 - Lau bằng nước sạch trước. Nếu nền nhà có rác thì vừa lau sàn vừa dọn rác lại.
 - Lau khử trùng sau: dùng cây lau nhà thấm dung dịch khử trùng để lau từ nơi sạch đến nơi bẩn, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới.
- Thu gom rác thải**
 - Tất cả các loại rác thải phát sinh phát sinh trong điều trị F0 tại nhà phải được coi là chất thải lây nhiễm. Rác thải được thu gom vào túi màu vàng, buộc chặt miệng túi và cho vào một túi màu vàng khác, tiếp tục buộc chặt miệng túi. Các túi màu vàng đều phải dán nhãn "CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2". Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản hướng dẫn việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải tại văn bản số 2222/STNMT-CCBVMT, ngày 14/9/2021 về việc hướng dẫn thu gom, quản lý chất thải trong phòng, chống dịch Covid-19.
- Xử lý đồ dùng vật dụng cá nhân sử dụng lại (quần áo, chăn màn, bát đĩa, cốc chén...)** của bệnh nhân Covid-19
 - Đồ vải như quần áo, chăn màn, ga gối của bệnh nhân Covid-19 đã sử dụng cần được ngâm ngập hoàn toàn dung dịch khử trùng chứa 0,05% Clo hoạt tính trong thời gian từ 10 - 20 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch (trong trường hợp không có hóa chất khử trùng thì có thể đun sôi trong 10 - 15 phút).

Hướng dẫn sử dụng hóa chất chứa Clo

Các dung dịch pha từ các hóa chất chứa Clo trên thị trường hiện nay với nồng độ 0,05, 0,5%, 1% và 1,25% Clo hoạt tính thường được sử dụng tùy theo mục đích và cách thức của việc khử khuẩn. Việc tính nồng độ dung dịch phải dựa vào clo hoạt tính. Vì các hóa chất khác nhau có hàm lượng Clo hoạt tính khác nhau, cho nên phải tính toán đủ khối lượng hóa chất cần thiết để đạt được dung dịch có nồng độ Clo hoạt tính muốn sử dụng.

Lượng hóa chất chứa Clo cần để pha số lít dung dịch với nồng độ Clo hoạt tính theo yêu cầu được tính theo công thức sau:

$$\text{Lượng hóa chất (gam)} = \frac{\text{Nồng độ clo hoạt tính của dung dịch cần pha (\%)} \times \text{số lít}}{\text{Hàm lượng clo hoạt tính của hóa chất sử dụng (\%)}} \times 1.000$$

- * Hàm lượng Clo hoạt tính của hóa chất sử dụng nằm được nhà sản xuất ghi trên nhãn, bao bì hoặc bảng hướng dẫn sử dụng sản phẩm.
- Ví dụ:
 - Để pha 10 lít dung dịch có nồng độ Clo hoạt tính 0,5% từ bột Cloramin B 25% Clo hoạt tính, cần: (0,5 x 10/25) x 1.000 = 200 gam.
 - Để pha 10 lít dung dịch có nồng độ Clo hoạt tính 0,5% từ bột Canxi hypochloride 70% Clo hoạt tính, cần: (0,5 x 10/70) x 1.000 = 72 gam.
 - Để pha 10 lít dung dịch có nồng độ Clo hoạt tính 0,5% từ bột Natri dichloroisocyanurate 60% Clo hoạt tính, cần: (0,5 x 10/60) x 1.000 = 84 gam.
- Bảng 1. Lượng hóa chất chứa Clo để pha 10 lít dung dịch với các nồng độ Clo hoạt tính thường sử dụng trong vệ sinh bề mặt môi trường trong bệnh viện.

Tên hóa chất (hàm lượng clo hoạt tính)	Lượng hóa chất cần để pha 10 lít dung dịch có nồng độ clo hoạt tính					Cách pha
	0,05%	0,25%	0,5%	1,25%	2,5%	
Cloramin B 25%	20g	100g	200g	500g	1000g	Hòa tan hoàn toàn lượng hóa chất cần thiết cho vừa đủ với 10 lít nước sạch, ở nhiệt độ thường.
Bột Natri Dichloro-isocyanurate 60%	8,4g	42g	84g	210g	420g	

Chlorine được sử dụng phổ biến trong khử khuẩn nước. Việc sử dụng Chlorine ở nồng độ cao làm giảm đáng kể số lượng vi khuẩn trong các nguồn nước bị ô nhiễm. Các dung dịch khử trùng clo sẽ giảm tác dụng nhanh theo thời gian, cho nên chỉ pha đủ lượng cần sử dụng và phải sử dụng càng sớm càng tốt sau khi pha. Tốt nhất chỉ pha và sử dụng trong ngày, không nên pha sẵn để dự trữ. Dung dịch đã pha cần bảo quản ở nơi khô, mát, đậy kín, tránh ánh sáng.

Dự kiến từ ngày 15/4 sẽ cấp hộ chiếu vắc-xin cho người dân

Sáng ngày 4/4, đồng chí Trần Văn Thuận, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai cấp hộ chiếu vắc-xin và quán triệt việc bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng Covid-19 với các địa phương trên cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; đại diện Sở Y tế và lãnh đạo một số đơn vị.

Việt Nam hiện là một trong những nước có tỷ lệ bao phủ tiêm vắc-xin cao nhất trên thế giới. Tính đến ngày 1/4, cả nước đã tiêm được hơn 206 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19, trong đó hơn 197 triệu mũi tiêm đã được cập nhật lên hệ thống, chiếm 96%, còn khoảng gần 80 triệu mũi tiêm vắc-xin phòng Covid-19 sai thông tin về căn cước công dân hoặc chưa được nhập lên hệ thống.

Về công tác cấp hộ chiếu vắc-xin, Bộ Y tế đã ban hành biểu mẫu và quy trình cấp hộ chiếu vắc-xin; đồng thời phối hợp với một số bộ, ngành xây dựng chức năng trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 và các hệ thống liên quan phục vụ cho việc ký số, cấp hộ chiếu vắc-xin. Đến nay, các hệ thống đã sẵn sàng thực hiện cấp hộ chiếu vắc-xin.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Y tế đã hướng dẫn quy trình triển khai cấp hộ chiếu vắc-xin cho người dân. Đại biểu tại các điểm cầu cũng đã đóng góp, thảo luận về quy trình cấp hộ chiếu vắc-xin; những giải pháp bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế giao Cục Công nghệ thông tin tiếp tục các ý kiến của các địa phương, đơn vị khẩn trương hoàn thiện, trình Bộ Y tế để ban hành hướng dẫn triển khai cấp hộ chiếu vắc-xin. Các cơ sở tiêm chủng triển khai nghiêm túc việc rà soát, bổ sung, xác thực thông tin, nhập dữ liệu tiêm vắc-xin lên hệ thống. Tăng cường công tác truyền thông hướng dẫn người dân rà soát lại thông tin tiêm chủng. Các tỉnh, thành phố giao một đơn vị đầu mối của tỉnh hoặc giao các cơ sở tiêm chủng thực hiện ký số chứng nhận tiêm chủng. Các cơ sở tiêm chủng chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai ký số chứng nhận tiêm chủng Covid-19 từ ngày 8/4/2022. Dự kiến từ ngày 15/4/2022 sẽ tiến hành cấp hộ chiếu vắc-xin cho người dân.

HOANG LANH

HUNG HÀ Cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc một số thửa đất để thực hiện các dự án trọng điểm

UBND huyện Hưng Hà vừa thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc một số thửa đất để thực hiện dự án xây dựng công trình đường vào đến Tiên La, đoạn nối từ đường ĐH.59 (km4+850) với đường ĐH.70B (km3+300) xã Đoàn Hùng và dự án đầu tư xây dựng chợ huyện Hưng Hà (thị trấn Hưng Hà).

Thời gian qua, huyện Hưng Hà và các địa phương đã nhiều lần vận động, thuyết phục nhưng một số hộ dân có đất phục vụ dự án không phối hợp kiểm đếm phần diện tích đất bị thu hồi để giải phóng mặt bằng. Trước tình hình đó, UBND huyện đã áp dụng biện pháp cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với trường hợp tại xã Đoàn Hùng với tổng diện tích đất thu hồi trên 140m² gồm đất thổ cư và đất trồng cây lâu năm. Thực hiện kiểm đếm bắt buộc đối với một trường hợp tại thị trấn Hưng Hà với tổng diện tích đất thu hồi trên 1.200m² bao gồm đất ở và đất cây lâu năm.

Trong quá trình tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc, các lực lượng làm nhiệm vụ đã thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục kiểm đếm bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch với sự giám sát của người dân địa phương.

THANH THUY

VŨ THƯ 3 tháng đầu năm xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông huyện Vũ Thư, 3 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6 người; so với cùng kỳ năm 2021 giảm 1 vụ, giảm 1 người chết.

3 tháng đầu năm, huyện Vũ Thư đã phát hiện, xử lý 609 trường hợp vi phạm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền trên 350 triệu đồng, trong đó 40 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; tạm giữ 32 phương tiện, tước 11 giấy phép lái xe.

Thời gian tới, huyện Vũ Thư tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm là nguyên nhân làm tăng tai nạn giao thông... Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức người tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết, số người bị thương.

MINH PHUC

CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH Tiêu hủy gần 3.900 sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ

Chiều ngày 4/4, Hội đồng tiêu hủy tài sản (Cục Quản lý thị trường tỉnh) tiến hành tiêu hủy toàn bộ số tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu do Cục xử lý từ tháng 2/2020 đến nay.



Hội đồng tiêu hủy tài sản (Cục Quản lý thị trường tỉnh) kiểm kê hàng hóa trước khi đưa đi tiêu hủy.

Số hàng hóa tiêu hủy gồm: sơn xây dựng, khẩu trang, giày, dép, tai nghe, cặp sạc, củ sạc, dây sạc, vỏ ốp lưng điện thoại, sữa, vàng sưa, thực phẩm và quần áo đã qua sử dụng với tổng số lượng gần 3.900 sản phẩm. Đây là hàng hóa vi phạm bị tịch thu do các tổ chức, cá nhân kinh doanh không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, sản phẩm có nguy cơ gây hại đối với sức khỏe người tiêu dùng. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm được tiêu hủy bằng hình thức đốt tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Kỹ thuật ETC (thành phố Nam Định) dưới sự giám sát chặt chẽ của các thành viên Hội đồng tiêu hủy. Quá trình tiêu hủy được tiến hành đúng hình thức, quy trình, quy định của pháp luật, an toàn, nhanh gọn, bảo đảm tất cả các loại hàng hóa sau khi tiêu hủy không còn giá trị sử dụng, bảo đảm vệ sinh môi trường.

KHÁC DUẤN